
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น. 

ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Cloud meeting  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาติชาย ยิ้มเครือ                ปศุสัตวจ์ังหวัดจันทบุร ี                           ประธานกรรมการ 
2. นางสาวแพรวไพริน ลีลากีรติกุล (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรรมการ                  
3. นายอดิศักดิ์ แพทย์พิพัฒน์         (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตวส์ระแก้ว                   กรรมการ 
4. นายปริญญา ศรีขัดเค้า  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุส์ัตว์จนัทบุรี                        กรรมการ 
5. นางทมาภรณ์ ปิจดี  (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี                                               กรรมการ          
6. นางอนงค์ ธรรมเกษร              หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์            กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจิรภัทร ศักดิ์เสรีชัยกุล  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี   ติดราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปราโมช พวงชมภู   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2. นางสาวจรีวรรณ สาระทัศนานันท์       ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
3. นายอดิเรก จันทะศิลา   ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
4. นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง  ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว 
  (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ) 
5. นายอยุทธ์ รจนากูล   ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
  (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอแหลมสิงห)์ 
6. นายสมพร พานิชรัมย ์                     ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห ์
  (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอทา่ใหม่) 
  (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอนายายอาม) 
7. นายชตุิเทพ ภูมพิันธุ ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      

 (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอสอยดาว) 
8. นางสาวปิยากร ทองสุข                   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
9. นายวสวุัช กะตะศิลา                    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
10. นายสุนทร บุญมีมาก                    เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
11. นายก าธร โคตรสวุรรณ  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
12. วา่ที่ ร.ต.ภรัณยู สาระค า   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
13. นางสาวอุมาพร ภักกะโทก              เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
15. นายภูวดล สกุลกิตติมากร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
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16. นางสาวธรีาพร ศิราไศรย  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายนท ีมาทรัพย ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายวชิา พุทธศร ี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นายสมชาย จันทร์ส าราญ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นางสาวสุนิสา ชอบสูงเนิน  เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                                  
21. นางสาวสิรกิร กรทรัพย์    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นายเจษฎา สีสุธก                        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นางนันทนา พวงสนุทร                  เจา้พนักงานสัตวบาล 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ประธาน : ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฤดูกาลและสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรในพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบ
อยู่บ้าง แต่ในภาพรวมก็ยังไม่มีการพบปัญหาการเกิดโรคระบาด โดยทางกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการเน้นย้ าให้มีการเฝ้า
ระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึง่บางโรคก็ไม่ได้มีการพบในพื้นที่แต่ก็มีการเก็บตัวหรือสุ่มส ารวจตรวจสอบเพื่อเฝ้า
ระวังอย่างเช่น 1. โรคไข้คิว (Q Fever, Query fever), 2. โรควัวบ้า (Bovine spongiform encephalopathy, 
BSE), 3. โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) หรือโรคแท้งติดต่อ 4. โรคไข้หวัดนก (Bird flu, Avian flu) ที่มีการติดตอ่
ข้ามไปยังโคและสุกรได้ไม่เพียงแค่กลุ่มสัตว์ปีก และในโคมักจะไม่แสดงอาการชัดเจน เช่น ในโคนมอาจมีเพียงการ
ให้ผลผลิตน้ านมที่ลดลง และล่าสุดก็ได้มีการพบการติดเชื้อในสุกร  ซึ่งมักพบประวัติการใกล้ชิดกับสัตว์ปีก                       
จากที่กล่าวมาล้วนเป็นชนิดสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนทั้งสิ้น จึงมีโอกาสที่จะติดต่อแพร่กระจายโรคได้อย่างรวดเร็ว                
ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือและแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่และเขตภูมิภาคตะวันออกต่อไป                       
5. โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ก็ได้มีมาตรการก าหนดให้ด าเนินการฉีดวัคซีนควบคุมโรคใน               
พื้นที่เสี่ยง จุดเกิดโรคซ้ าซ้อน และตามแนวพื้นที่ชายแดน ร่วมถึงการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ขอ
ประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมก็จะมีการจัด
งานเทศกาลและมีการเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อน าไปประกวดตามงานต่างๆ โดยเฉพาะการตรวจโรคและข้อมูลที่ส าคัญ
ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ อย่างกรณีการเคลื่อนย้ายกระบือเพื่อไปประกวด ก็ต้องมีการตรวจโรคบรูเซลโลซิส
หรือ โรคแท้งติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ การตรวจสอบโครโมโซมจากส านักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว์ และทางด่านกักกันสัตว์ก็จะดูแลเรื่องการเคลื่อนย้าย รวมถึงทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอก็ให้
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ ส่วนเรื่องการบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการคัดเลือกฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
กับทางศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรีก็ขอให้ด าเนินการออกแผนปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฟาร์มและส่งข้อมูลให้กับทางปศุสัตว์เขตต่อไป  
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อีกเรื่องที่ขอแจ้งให้ทางคณะกรรมการ DLD-C ได้รับทราบคือ ชมรมกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี                   

จะมีการจัดงานบุญหรืองานการกุศลเพื่อ ไถ่ชีวิตโคและปล่อยปลา ในวันเสาร์ที่  21 ธันวาคม 2567                      
ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี จึงต้องขอความร่วมมือให้ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานงาน
เรื่องการเก็บตัวอย่างกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เพื่อการตรวจสอบโรคที่ส าคัญ
เพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการคัดกรองป้องกันโรคก่อนเข้าในพื้นที่โดยให้ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะด าเนินการส่งโค
ให้กับเกษตรกรทั้ง 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสอยดาว และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ต่อไป 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี                          
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 30 ตุลาคม 2567 รายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมที่ 
QR Code ด้านล่างนี ้

 
 

 
 

 
 
 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม- 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

         3.1 เรื่องของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

ฝ่ายเลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงกิจกรรมและการด าเนินการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีที่ได้ร่วมบูรณากับ
คณะกรรมการ DLD - C  ในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งนโยบายและการประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามข้อมูลที่ได้น าเสนอ  ดังนี ้ 

3.1.1 ปศุสัตว์จันทบุรี ส ารวจพื้นที่จดัตั้งคลังเสบียงสัตว์ให้เกษตรกรพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพบิัติ                         
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  และ
การประชุมแนวทางการด าเนินโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567 (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567)   

 

 

 

 

ทบทวนแผน                             
เตรียมความพร้อมรับมอืภัยแล้ง 
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ทบทวนแผน                             
เตรียมความพร้อมรับมอือุทกภัย 
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มติที่ประชุม -รับทราบ- 

QR Code คู่มือ โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
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3.1.3 ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการศูนย์บ ารุงพันธุ์สัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์  และ                   
มอบเกียรติบัตร  ให้แก่  ฟาร์มชัย  ชุมภู  ฟาร์ม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ ดี  กรมปศุสัตว์  ชนิดสัตว์  : กระบือ                        
ประเภท : เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.4 ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการด่านกักสัตว์ พาณิชย์ ฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามแนวชายแดน สร้างความเป็นธรรมทางการค้า (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ ประชุม -รับทราบ- 

 



 

10- 
 

3.1.5 ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1130/2567 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
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มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 
 3.1.6 เรื่องของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออก หลังจากที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ไปประชุมเรื่องแผนการปฏิบัติงานกับ                
ทางส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้รับทราบแผน                  
การปฏิบัติงานและการเก็บตัวอย่างประจ าปี พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยช่วงเดือนธันวาคมจะมีการเก็บ
ตัวอย่างน้ านมดิบตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งทางจังหวัดจันทบุรีมีสหกรณ์โคนม 2 แห่ง ได้แก่
สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จ ากัด และสหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด โดยจะมีการน าส่งตัวอย่างน้ านมดิบเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพกับทางศูนย์วิจัยฯ ในช่วงวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เช่นเดียวกันกับในช่วงวันที่ 12 ธันวาคม 2567                
ก็จะมีการด าเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจตามโครงการรับรองโรงฆ่าสัตว์  ให้ทางศูนย์วิจัยฯ ต่อไป                     
ตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว   

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.7 เรื่องของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

-ไม่มีเรื่องเพิ่มเติม- 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.1.8 เรื่องของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการประสานงานกับศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์
สัตว์จันทบุรี ตามแผนการลงพื้นที่ตรวจเย่ียมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ดังนี้     
 - วันที่   9 ธันวาคม 2567 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี อ าเภอสอยดาว   
 - วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี อ าเภอแก่งหางแมว  
 - วันที่ 24 ธันวาคม 2567 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี อ าเภอนายายอาม และอ าเภอท่าใหม่ 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 

3.2 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก   
 
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: กล่าวแจ้งให้ข้อมูลกับที่ประชุมถึงสถานะการณ์ของ              
โรคระบาดที่ส าคัญในเขตภาคตะวันออก ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ยกตัวอย่างกรณีของโรคพิษสุนัขบ้า                
ยังคงตรวจพบได้ในบ้างในพื้นที่บางจังหวัด แต่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงยังไม่พบรายงาน              
การเกิดโรค 

มติที่ประชุม -รับทราบ-                                                                                                                      
                                   
 3.3 เรื่องของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี     

-ไม่มีเรื่องเพิ่มเติม- 

มติที่ประชุม -รับทราบ-           
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 3.4 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว                                                                                    
 
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการสรรโควตาเสบียงอาหารสัตว์                 
(หญ้าแห้ง) ซึ่งในโควตาของทางจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับจัดสรรโควตาจะอยู่ที ่8,000 กิโลกรัม หรือ 400 ฟ่อน และ
ในส่วนของโควตาที่จัดสรรให้งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จะอยู่ที่ 3,200 กิโลกรัม หรือ    
160 ฟ่อน ซึ่งได้รับเรื่องตามที่ประสานขอรับการสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอีกเรื่องที่ขอแจ้งเพื่อเป็น           
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของการด าเนินการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับฟาร์มต้นแบบเรื่องอาหารสัตว์  (โคนม)                   
จะมีอยู่ 5 ฟาร์มที่เข้าไปให้ค าแนะน า ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องอยู่ 2 ฟาร์ม ที่สามารถเก็บข้อมูลจาก
ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบได้คงที่และสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารได้ประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม (โดยโคนมให้
น้ านมดิบประมาณ 14 - 15 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน) ซึ่งทั้ง 2 ฟาร์มจะมีการเน้นการให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพสูง
แต่ชนิดต่างกัน คือ อาหารหยาบที่เป็นหญ้า และอาหารหยาบที่เป็นข้าวโพดพร้อมฝัก โดยทางศูนย์วิจัยฯ จะมี              
การดูแลและให้ค าแนะน าแต่ละฟาร์มในเรื่องสัดส่วนอาหารทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบให้เป็นปกติเหมาะสม 
เบ้ืองต้นฟาร์มที่ใช้หญ้าจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าเล็กน้อยซึ่งในระยะยาวยังต้องมีการเก็บข้อมูลต่อไป 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ-             
 
 3.5 เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี   

-ไม่มีเรื่องเพิ่มเติม- 

มติที่ประชุม -รับทราบ-                           

 3.6 เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
ผู้แทนด่านกักกันสัตว์จันทบุรี: กล่าวน าเสนอข้อมูลและการด าเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดและ
การร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ตามแนวชาติแดนใหก้ับที่ประชุมคณะกรรมการ DLD-C ได้รับทราบ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม -รับทราบ-                           
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ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)  
ฝ่ายเลขานุการ: กล่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว                   
ถึงช่วงเวลาของการน าส่งเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ในจุดตั้งคลังเสบียงประจ าต าบลที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ              
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมกันตามก าหนดนัดหมายต่อไป 
 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: คาดการณ์ช่วงเวลาด าเนินการเบื้องต้นจะเป็นในช่วงไตรมาสที่ 2                     
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยได้รับเอกสารและผ่านการพิจารณาในการขอสนับสนุนเพื่อจัดตั้งคลังเสบียง
ประจ าต าบลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีก าหนดการที่จัดเจนจะมีการแจ้งวันที่แน่ชัดให้ทางส านักงานปศุสัตว์                
จังหวัดจันทบุรีได้รับทราบเพื่อด าเนินการร่วมกันต่อไป 
 
ประธาน: กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ DLD-C และกล่าวปิดการประชุม 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

ลงชื่อ....................................ผู้จดรายงานการประชุม       ลงข่ือ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายวสุวัช กะตะศิลา)                   (นางอนงค์ ธรรมเกษร)                                                                                                                            
ต าแหน่ง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ                       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

 


